

## นโยบายการคืนเงิน

บริษัท E-Global Trade & Finance Group, Inc.  
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า

- เรา, บริษัท) มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่านพึงพอใจกับบริการที่มอบให้ ดังนั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายการคืนเงินฉบับนี้ขึ้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งกับลูกค้าของเรา

โปรดทราบว่า เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนเงินทุนคืนกลับไปยังช่องทางการชำระเงินเดิมของคุณ หากไม่มีการเทรต หรือมีการเทรตในปริมาณที่น้อยมาก (บริษัทจะเป็นผู้ประเมินปริมาณการเทรตด้วยตนเอง) เป็นระยะเวลาานกว่าหนึ่งเดือน ในกรณีดังกล่าว เราจะคืนเงินฝากทั้งหมดให้คุณ

เราขอเรียนให้ลูกค้าทราบดังนี้: ในสถานการณ์อันสมเหตุสมผลและเหมาะสมนั้น เราอาจพิจารณาคืนเงินที่ชำระผ่านระบบการชำระเงินใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิต/เดบิต ในกรณีนี้ เงินที่ได้รับคืนจะถูกโอนกลับไปยังระบบการชำระเงิน บัตรเครดิต/เดบิต หรือบัญชีธนาคารต้นทางเดิมที่ใช้ชำระเงินเข้ามา

หากบริษัทมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า ที่มาของเงินทุนของคุณ และ/หรือ กิจกรรมทั้งหมดของคุณ ขัดต่อนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (นโยบาย AML) ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการฝาก/ถอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีของคุณภายในระบบของเรา เราสามารถอายัดทรัพย์สินดังกล่าว และดำเนินการคืนเงินกลับไปยังบัญชีต้นทางได้ โปรดทราบว่า ตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (นโยบาย AML) ของเรา เราจำเป็นต้องแจ้งสถาบันของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการคืนที่ขัดต่อนโยบายนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

เราจะระงับการฝากเงินจากบุคคลภายนอกทั้งหมดเข้าบัญชีของคุณ และเช่นเดียวกัน เราจะไม่อนุญาตให้มีการถอนเงินออกจากบัญชีของคุณโดยบุคคลภายนอกหรือไปยังบัญชีปลายทางที่คุณไม่ได้ดูแล / ครอบครอง เฉพาะการฝาก / ถอน

เงินเข้าบัญชีโดยตรงโดยคุณเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตและเป็นที่ยอมรับ

กรณีที่ในระหว่างการใช้งานบริการทั้งหมดของเรา เราพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมใด ๆ ของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - กิจกรรมการฝากเงิน/ถอนเงิน) ขัดต่อวัตถุประสงค์ปกติของบริการ โดยมี การแสดงเจตนาผิดกฎหมายโดยตรงหรือโดย อ้อมของคุณหรือไม่มีเจตนาสุจริต เราขอสงวน สิทธิ์ในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้โดย ไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ในขณะเดียวกัน คุณ ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย/ความเสียหาย โดยตรงและโดยอ้อมใด ๆ ที่เราได้รับอัน เนื่องมาจากการกระทำของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - เราจะชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

การโอนเงินตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยการหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินทุนของคุณ

ในขณะเดียวกันเราขอแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความ ร่วมมือกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เรา คัดเลือกและเลือกสรรมาเป็นอย่างดีของเรา ซึ่ง ให้บริการประมวลผลการชำระเงินแก่เราในฐานะ ตัวแทนการชำระเงิน (เช่น TFG Global Ltd. และ Forex For You Ltd.) เราขอระบุว่าความร่วมมือ ดังกล่าวจากทางลูกค้านั้นควรถือเป็นส่วนสำคัญ และเป็นธรรมชาติของการบริการทั้งหมดที่เรามอบ ให้ เนื่องจากตัวแทนแต่ละรายทำหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ของเรา